

**~HÃY CÙNG NHAU TẬN HƯỞNG CÁC BUỔI LUYỆN TẬP VÀ
TRAO ĐỔI CHO ĐẾN NGÀY MARATHON~
CHẠY XUYỀN QUA CÁC CON ĐƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI!
<TOÀN · NỬA CHẶNG> CUỘC THI MARATHON STANDARD
CHARTERED SINGAPORE 2018 3 NGÀY 2 ĐÊM**

**HẠN ĐĂNG KÝ
23/10 (Thứ Ba)
Có thể kết thúc trước thời hạn.**

Ngày Khởi Hành

Ngày 7/12 (Thứ Bảy) ~ 9/12 (Chủ Nhật) Có chương trình 2 ngày 1 đêm. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

Các điểm trong tour

- Đại hội Marathon sẽ xuất phát ngay trước tòa nhà F1, vì vậy bạn có thể chiêm ngưỡng thành phố Singapore hiện đại.
- Vào ngày trước khi diễn ra cuộc đua Marathon, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chuyến đi cho phù hợp với những khách lần đầu tiên hay đã từng đến Singapore.
- Sau khi hoàn thành cuộc đua Marathon, chúng tôi sẽ tổ chức bữa trưa thân mật giao lưu giữa các vận động viên tham gia của Tabikobo.
- Với Tabikobo đây không phải là một tour chỉ để tham gia marathon, mà ngay cả trước chuyến đi chúng tôi cũng tổ chức các buổi trao đổi và luyện tập giữa những người cùng tham gia, vì vậy bạn có thể tham gia cả trước và sau chuyến đi.
- Tùy theo nguyện vọng của khách hàng mà chúng tôi có thể kéo dài thời gian lưu trú. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết



	Lịch trình	Bữa ăn
<p>Ngày thứ 1 (7/12)</p>	<p>※ Đến trước ngày khởi hành, chúng tôi có lên kế hoạch cho các buổi luyện tập và trao đổi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Quý khách có mặt tại Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh. ■ Sử dụng hãng hàng không Scoot chuyến bay 305, <p>9:20 Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Singapore.</p> <p align="center">↓↓</p> <p>12:20 Đến Singapore</p> <p>Sau khi đến sân bay Singapore, xe sẽ đón và đưa quý khách về khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng khách sạn.</p>	<p align="center">X · X · X Nghỉ đêm tại Singapore</p>
<p>Ngày thứ 2 (8/12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hãy tận hưởng thời gian ở Singapore. ①【Tận hưởng buổi sáng】Bắt đầu buổi sáng ! Nửa ngày tham quan Singapore ! (gồm ăn trưa) + 60USD ②【Tận hưởng buổi tối】 Bắt đầu buổi tối ! Nửa ngày tham quan cảnh đêm Singapore ! (gồm ăn trưa) + 100USD ※ Vì đây là tour kết hợp nên sẽ có những khách khác cùng tham gia. ③ Sân golf Singapore. ④ Cả ngày, hoạt động tự do. ※ Ngoài ra, còn có nhiều chương trình du lịch cơ bản khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. <p align="center"><Nhận số thứ tự vận động viên></p> <p>Địa điểm : tại sảnh lễ tân Marina Bay Sands EXPO & Convention Centre.</p> <p>Thời gian nhận: 10:00~19:00</p> <p>※Vui lòng đến nhận vào thời gian nêu trên.</p>	<p align="center">Sáng · X · X Nghỉ đêm tại Singapore</p>
<p>Ngày 2 (9/12)</p>	<p>[SINGAPORE MARATHON 2018 · STANDAR CHARTERED]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vì quý khách sẽ phải khởi hành từ rất sớm nên bữa sáng sẽ được chuẩn bị trong hộp mang đi. Xe sẽ đưa đón quý khách đến điểm xuất phát. Marathon toàn chặng sẽ bắt đầu lúc: 04:30 Marathon nửa chặng sẽ bắt đầu lúc: 04:30 ⇒ Sau khi hoàn thành đường đua Marathon, trong khi hạ nhiệt sẽ đi chuyển đến khách sạn. ※ Khoảng 15 phút đi bộ từ đích đến khách sạn. ⇒ Sau khi vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi, khách sẽ làm thủ tục trả phòng. <p>【Bữa trưa sau khi hoàn thành cuộc đua? Chúng tôi sẽ tổ chức 1 bữa tiệc kỷ niệm hoàn thành cuộc đua!】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Di chuyển đến sân bay bằng Taxi. ■ Sử dụng hãng hàng không Scoot chuyến bay 302, <p>16:10 Khởi hành từ Singapore quay trở về thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p align="center">↓↓</p> <p>17:15 Đến thành phố Hồ Chí Minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất – thành phố Hồ Chí Minh, đoàn chia tay. ※ Vào ngày hôm sau, sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có tổ chức một「Buổi Tiệc Tri Ân」. 	<p align="center">Sáng · Trưa · X</p>

**~HÃY CÙNG NHAU TẬN HƯỞNG CÁC BUỔI LUYỆN TẬP VÀ
TRAO ĐỔI CHO ĐẾN NGÀY MARATHON~
CHẠY XUYỀN QUA CÁC CON ĐƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI!
<TOÀN · NỬA CHẶNG> CUỘC THI MARATHON STANDARD
CHARTERED SINGAPORE 2018 2 NGÀY 1 ĐÊM**



**HẠN ĐĂNG KÝ
23/10 (Thứ Ba)**
Có thể kết thúc trước thời hạn.

Khách sạn dự kiến	
SINGAPORE	PENINSULA EXCELSIOR 4★
Không có phòng chỉ định	
<p>Tuy diện tích phòng trung bình là 26m2, nhưng nó mang lại cảm giác sạch sẽ cho khách lưu trú. Vì đi bộ đến Raffles City, Clarke Quay và Boat Quay, nên rất thuận tiện cho việc tham quan · dùng bữa · mua sắm. ※ Giường có thể là giường Twin hoặc Double. Không thể cam kết trước nhưng có thể yêu cầu.</p>	
Giá tour khởi hành đi và đến từ tp Hồ Chí Minh	
Gói giá cơ bản	9,240,000VND + phí vào cửa bên dưới (tùy chọn)
Nửa chặng / phí vào cửa	108USD (2,538,000VND)
Toàn chặng / phí vào cửa	126USD (2,961,000VND)
Chi phí yêu cầu riêng	
Vé máy bay Hồ Chí Minh ↔ Singapore (Chuyến bay thẳng của hãng hàng không Scoot Airlines ※ Không bao gồm hành lý ký gửi)	~125USD (~2,937,500VND) ※ Giá có thể thay đổi tùy theo tình trạng có sẵn của vé tùy vào thời điểm.
Phụ phí phòng đơn	170USD (3,995,000VND)
Phí gia hạn thời gian lưu trú	Vui lòng liên hệ
Những điều cần lưu ý (Vui lòng đọc)	
<p>[Giá trọn gói bao gồm]</p> <ul style="list-style-type: none"> Khách sạn (2 khách/phòng), dịch vụ đưa đón: sân bay ⇒ xe đưa đón của khách sạn, đón và đưa khách đến nơi diễn ra đại hội Marathon, chi phí bữa trưa sau khi kết thúc cuộc đua. <p>[Không bao gồm trong giá trọn gói]</p> <ul style="list-style-type: none"> Vé máy bay (hành lý ký gửi 20USD/lượt), TAXI, phí Taxi đến sân bay, phí tham quan, đồ uống, chi phí điện thoại cá nhân, và các bữa ăn không nằm trong chương trình tour, các buổi luyện tập · trao đổi trước khi khởi hành, và chi phí tiệc hữu nghị sau khi trở về nước. <p>[Ngoài ra]</p> <ul style="list-style-type: none"> Đối với những khách đã đăng ký tham gia Marathon thì không cần trả phí vào cửa cuộc thi Marathon nữa. Trường hợp bạn có mong muốn đăng ký tham gia tại Tabikobo, bạn cần phải gửi mẫu đơn đăng ký tham gia. Đối với khách hàng là công dân Nhật Bản, bắt buộc visa và hộ chiếu phải còn trên 6 tháng + thêm số ngày lưu trú tại Singapore. Vì chúng ta sẽ nhập cảnh lại vào Hồ Chí Minh, nên khách hàng cần có thể cư trú hoặc visa nhập cảnh nhiều lần. <p>※ Hãy chắc chắn vui lòng kiểm tra các yêu cầu về visa và hộ chiếu của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như bạn không thể khởi hành vì lý do visa và hộ chiếu không đáp ứng đúng yêu cầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trường hợp bạn muốn kéo dài thời gian lưu trú, gói giá tour sẽ thay đổi tùy thuộc vào máy bay và khách sạn. Hạn đăng ký tham gia đại hội Marathon đến ngày 24/10, vì thế chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký vào ngày 23/10 sớm trước 1 ngày. Nếu bạn có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Việc đưa đón sẽ được thực hiện cùng với các khách tham gia khác. Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên một số trường hợp có thể thay đổi mà không cần báo trước. Tùy vào tình hình thực tế, lịch trình tham quan có thể thay đổi như xảy ra thiên tai, sự cố về an ninh, sự cố về hàng không. Ngay cả khi các nội dung về quyền lợi thay đổi, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng mong muốn của khách hàng, nhưng bởi vì đây là điều khoản miễn trừ, quý khách vui lòng tham khảo thêm. 	
Phí hủy tour	
Ngày hủy hợp đồng du lịch (trước ngày khởi hành)	Phí hủy Tour
Từ sau khi làm thủ tục ~ 46 ngày trước ngày khởi hành	30% giá tour
Từ 31 ngày ~ 45 ngày trước ngày khởi hành	50% giá tour
Từ 30 ngày ~ đến trước ngày khởi hành	Toàn bộ giá tour
Phí hủy vé máy bay	
Sau khi xuất vé (sau khi đặt vé 24h ※ có những trường hợp khác nhau)	100% phí vé máy bay
■ Phí hủy được tính theo % phí tour/vé máy bay quy định.	

**Tận hưởng với các người tham gia tour khác! Tận hưởng hành trình với 「Các cuộc họp giải thích
• Trao đổi • Luyện tập • Tiệc Tri ân sau hành trình」**

Ngày tháng	Kế hoạch	Thời gian	Địa điểm
Chưa có			
Chưa có			
Chưa có			
Chưa có			
Chưa có			
Chưa có			
Chưa có			

Lên chương trình: TABIKOBO VIETNAM Tổ chức: SOUTHERN BREEZE

Người phụ trách : Mineshige: +84-035-853-0601

Nakagawa: +84-039-324-3227

Điện thoại văn phòng : +84-28-7300-1890

E-Mail : jp@tabikobo.vn